

Content

สารบัญ

Journal of Medicine and Health Sciences
(Vol.20 No.1 April 2013)

บรรณาธิการแถลง	3
<hr/>	
บทความปริทัศน์ (Review article)	
การประเมินความตั้งใจจัดจําโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและการประยุกต์ใช้ ในเด็กที่เป็นโรคชนสมาธิสั้น วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์	4
เทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) สำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ธงชัย แก้วพินิจ, สมชาย สันติวัฒนกุล, โกสุม จันทร์ศิริ	13
<hr/>	
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)	
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนกับการลาป่วยของคณงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง เปรมยศ เปี่ยมนิธิกุล, สุธีร์ รัตนมงคลกุล, อุดลย์ บัณฑกุล	21
การศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเกณฑ์มาตรฐานสมาคมเบาหวาน แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2008 จาทูรนต์ ตั้งด้วงธรรม, สมศักดิ์ วสุวิฑกุล, สุธีร์ รัตนมงคลกุล	29
<hr/>	
บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (Short communication)	
ความชุกของการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในสตรีตั้งครรภ์ ภาวิน พัวพรพงษ์, ชัยรัตน์ นิรันดร์ตัน	41
สาเหตุของภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์, นฎกานต์ วงศ์จิตรัตน์	46
<hr/>	
การขอแจ้งถอนบทความ	53

บรรณาธิการแถลง



รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
สิริภา ช่างศิริกุลชัย บรรณาธิการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์
จัตราชัย เอกปิฎกุลกุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณ ผู้มีโชคชัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) ฉบับนี้เป็นฉบับที่หนึ่งของปีที่ 20 ได้มีบทความน่าสนใจหลายเรื่อง โดยมีบทความปริทัศน์ 2 เรื่อง คือ เรื่องการประเมินความตั้งใจจ่อโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและการประยุกต์ใช้ในเด็กที่เป็นโรคซันสมาธิสั้นและเรื่องเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) สำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ในส่วนนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) มี 2 เรื่องที่น่าสนใจ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนและเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มโรคในสังคมเมือง คือ เรื่องภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนกับการลาป่วยของคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง และเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเกณฑ์มาตรฐานสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกาปี 2008 มีบทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้นอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องความชุกของการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในสตรีตั้งครรภ์ และเรื่องสาเหตุของภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ มีผู้นิพนธ์บทความต้นฉบับซึ่งได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วแจ้งขอถอนบทความเนื่องจากบางส่วนของบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีจริยธรรมเชิงวิชาการของผู้นิพนธ์

วารสารฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการบริหารจากอาจารย์ ดร.สิรินันท์ นิลวางกูร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ ผู้มีโชคชัย ซึ่งวารสารยังคงคุณภาพด้านวิชาการเช่นเดิม

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริภา ช่างศิริกุลชัย
บรรณาธิการ